



คำสั่งเทศบาลตำบลพรุพี

ที่ ๓๘๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลพรุพี เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง หรือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วิสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๓ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล จึงมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ได้ปฏิบัติราชการแทน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้ และเมื่อได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ไปแล้ว ให้จัดทำบัญชีสรุ่ยอเรื่องเสนอนายกเทศมนตรีให้ทราบทุกสามสิบวัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสมคิด ดำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

ของนายบุญเลิศ รอดศรี ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพ คนที่ ๑

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติ ราชการแทน	หมายเหตุ
๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคม	พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒	๑.๑ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ๑.๒ ประสานหน่วยราชการอื่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอการสนับสนุนการพัฒนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อสนองตามความต้องการของประชาชน ๑.๓ ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมบุกเบิกถนนปรับปรุง ซ่อมแซม(ภายใต้นโยบายซ่อมก่อนสร้าง)ให้มีความพร้อมในการใช้งาน ได้ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมที่ถาวร รวมถึง การวางระบบการระบายน้ำตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ๑.๔ จัดระบบประปาหมู่บ้านให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และบริการอย่างทั่วถึง ๑.๕ จัดหาแหล่งน้ำ เพื่อสร้างระบบประปาใหม่ที่ได้ระบบมาตรฐาน ๑.๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลพรุพให้เกิดความสวยงาม ปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ๑.๗ ขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่าย-ไฟฟ้าเพียงพอกับการเพิ่มของ จำนวนครัวเรือน และจัดให้มีระบบไฟแสงสว่างบนถนนสายหลัก ทุกหมู่บ้าน ๑.๘ จัดทำป้าย บอกรหัสถนน ชื่อซอย ในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกแก่ การสัญจร	
๒	การติดต่อลงนามในหนังสือราชการ การวินิจฉัย ปัญหาและสั่งการ ของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒	การติดต่อหนังสือ การวินิจฉัยปัญหาและสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ หรือ เห็นชอบ งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ที่ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ และ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกำหนดไว้	

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติ ราชการแทน	หมายเหตุ
๑	ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒	๑.๑ สนับสนุนการศึกษา ในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการ ศึกษาพิเศษ ในเขตเทศบาลตำบลพรุพที่ตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายบัญญัติ ๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กที่จะเข้าสู่การศึกษาระดับอนุบาลต่อไป ๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยม ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดเสรีอาเซียน (AEC) โดยจัดให้มี การเรียนภาษาที่ ๒ (ภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาโดยตรง)และจัดตั้งศูนย์ การสอนเสริมสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปเรียนในตัวเมืองได้ ๑.๔ สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานรำลึกวีระชน อนุสรสถานบ้านช่องช้าง งานประเพณีท้องถิ่น เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา และ วันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น ๑.๕ สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานบุญเดือนสิบ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันเด็กแห่งชาติ และ วันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น	
๒	การโต้ตอบลงนามในหนังสือราชการ การวินิจฉัย ปัญหาและสั่งการ	พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒	การโต้ตอบหนังสือ การวินิจฉัยปัญหาและสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ หรือเห็นชอบ งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ที่ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับใดๆและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและกรอบนโยบายที่ นายกเทศมนตรีกำหนดไว้	